



# เอกสารข่าว

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ  
และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา  
ฉบับที่ ๔๑/๒๕๖๕ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกรมการ CA 426 ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) โดยมี นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานการประชุม และมีประเด็นพิจารณาสำคัญ ดังนี้



## ติดตามกฎหมายและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมกัญชา

คณะกรรมการได้พิจารณาติดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ พบว่า ประกาศฉบับดังกล่าวยังไม่ชัดเจนเรื่องการอนุญาตในการจำหน่ายกัญชา และปัจจุบันผู้ที่ขอรับใบอนุญาตส่วนใหญ่เป็นร้านอาหาร สถานบันเทิง มีใช้สถานประกอบการทางการแพทย์ อีกทั้งยังคงมีการขายกัญชารวมทั้งช่อดอกในสถานที่ต่างๆ นอกจากนี้ ได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญฯ ของสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแล้วเสร็จ โดยมีข้อสังเกตว่า ในการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มีการปรับแก้ไขและเพิ่มเติมมาตราเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้กฎหมายที่จะมีการประกาศและสามารถบังคับใช้ได้อย่างแท้จริง คณะกรรมการจึงเห็นควรมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ ตสร. พิจารณาศึกษา กฎกระทรวงและกฎหมาย ทั้ง ๒ ฉบับ เป็นการล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาศึกษาต่อไป



## ติดตามการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

คณะกรรมการได้พิจารณาติดตามเรื่องร้องเรียนกรณีถูกยกเลิกโครงการ Work and Travel โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน สรุปลงสาระสำคัญ ดังนี้

ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภคขอให้พิจารณาดำเนินคดีทางแพ่งแทนผู้เสียหายกรณีถูกยกเลิกโครงการ Work and Travel แต่ไม่คืนเงินค่าบริการ และคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาของสำนักงานฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาศึกษาให้การทำธุรกิจประเภทนี้เป็นธุรกิจที่ถูกควบคุมสัญญา

ปัจจุบันสถานทูตสหรัฐอเมริกา มีการออก Visa ให้กับบริษัทที่จัดโครงการ Work and Travel จำนวน ๒๙ บริษัท ที่มีหนังสือรับรองจากองค์กรแลกเปลี่ยน (visa sponsor) ของสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดมีหน้าที่และอำนาจกำกับดูแลบริษัทที่จัดโครงการ Work and Travel โดยตรง จึงเห็นควรสนับสนุนให้สำนักงาน สคบ. จัดทำประกาศกำหนดให้ทำธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจที่ถูกควบคุม

